

Line ทาง

ย่ำๆ มติครม. 17 มี.ค. เวอร์ชันใหม่สู่วิกฤติ “โควิด-19”ไม่ปิดเมืองหรือปิดประเทศ แต่ออกมาตรการด่วนยกระดับคุมเข้มสกัดการระบาดหลายเรื่อง อาทิ เลื่อนวันหยุดสงกรานต์ 13-15 เม.ย. 63 ออกไปก่อนจะชดเชยวันหยุดให้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม * * * * * ปิดมหาวิทยาลัย โรงเรียนนานาชาติ สถาบันกวดวิชาและสถานศึกษาทุกสถาบัน ชั่วคราว 14 วัน ตั้งแต่ 18 มี.ค. ปิดผับ สถานบันเทิง สถานบริการ นวดแผนโบราณ และโรงแรมหรูฯ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ชั่วคราว 14 วัน ปิดสนามมวย สนามกีฬา สนามม้า ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย * * * * * ให้งดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด เช่น จัดคอนเสิร์ต งานแสดงสินค้า กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา งดกิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัดของหน่วยงาน เช่น ค่ายทหาร เรือนจำ โรงเรียน หรือหากจำเป็นต้องเคลื่อนย้าย ต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ของโรค รวมถึงการจำกัดการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว * * * * * ให้ทุกหน่วยงานพิจารณามาตรการเหลื่อมเวลาทำงานและทำงานที่บ้าน ออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยา กลุ่มธุรกิจโรงงาน สถานประกอบการ โรงแรม และธุรกิจเกี่ยวเนื่องด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งผู้ประกอบการและประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ และมีภาระในการผ่อนชำระกับสถาบันการเงิน * * * * * รวมไปถึงจัดหาและเพิ่ม



สรารุธ

บุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์ เครื่องมือที่จำเป็น ในปริมาณที่เพียงพอ รับมือการระบาดระยะ 3 ได้แก่ สถานพยาบาล เตียง หมอ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัคร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือ และชุดป้องกันโรค * * * * * ส่วนใครที่ยังซื้อหน้ากากอนามัยไม่ได้ ต้องหาหน้ากากผ้าสวมป้องกันไปก่อนนะค่ะ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นำทีมครม. สวมหน้ากากผ้าลายไทย ให้ความมั่นใจประชาชน และยั้งนั่งประชุมเว้นระยะ 1 เมตรย้าต้องสวมหน้ากากผ้าซึ่งยังพอหาซื้อได้ตามท้องตลาด และต้องทำตัว

ห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1 เมตร ป้องกันเชื้อแพร่ระบาด ดูแลสุขภาพกันให้ดีที่สุดนะจ๊ะ * * * * * ด้านอธิบดีกรมทางหลวง สรรารุธ ทรงศิริโล ออกประกาศด่วนเลื่อนกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในกรมทางหลวง จากวันที่ 24-

25 มี.ค. 63 ไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะผ่านพ้นไป โดยกรมทางหลวงจะกำหนดนัดสอบและแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งทาง เว็บไซต์ <https://doh.thaijobjob.com> หรือ <http://www.doh.go.th> หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน.....ผู้ผ่านข้อเขียน 591 คน ต้องติดตามข่าวสารกันดี ๆ หน้า * * * * * ส่วนองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. แจ้งปรับปรุงระบบ Call Center 1348 ตั้งแต่วันนี้ไปถึงวันที่ 20 มี.ค. ทำให้คู่สายที่ให้บริการน้อยลง จึงอาจเกิดความล่าช้า โดยวันที่ 18-22 มี.ค. จะให้บริการเวลา 06.00-19.00 น. และเปิดบริการตามปกติวันจันทร์ที่ 23 มี.ค. 63 พร้อมเปิดช่องทางการร้องเรียนทาง E-Mail เพิ่ม ที่ callcenter.bmta@gmail.com จ้า * * * * *

นายสปิด
transport@dailynews.co.th